



Asian Productivity Organization “The APO in the News”

Name of publication: CESTC (16 May 2015, Vietnam)

Page: <http://truyenthongkhoahoc.vn/vn/Viet-Nam-APO-Day-manh-hoat-dong-nang-cao-nang-suat-chat-luong-c1044/Viet-Nam-APO-Day-manh-hoat-dong-nang-cao-nang-suat-chat-luong-n7576>

Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Thứ tư, 27/05/2015 , 03:40 pm

Cập nhật : 16/05/2015 , 21:05(GMT +7)



Việt Nam – APO: Đẩy mạnh hoạt động nâng cao năng suất chất lượng



Toàn cảnh buổi tiếp

Ngày 15/5 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Việt Thanh đã có buổi tiếp và làm việc với Ngài Mari Amano - Tổng thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á (APO).

Thứ trưởng Trần Việt Thanh cho biết, thời gian gần đây, vấn đề năng suất, chất lượng tại Việt Nam đã và đang thu hút sự quan tâm được quan tâm của Chính phủ, các cấp bộ ngành cũng như cộng đồng xã hội.

Theo Thứ trưởng Trần Việt Thanh, tại Việt Nam, khoảng cách về năng suất chất lượng và các nước phát triển là khá xa, năng suất lao động của Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp so với khu vực. “Vì vậy, trọng tâm trong giai đoạn tới, cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa để bắt kịp với tăng trưởng năng suất của các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường, mở rộng hội nhập” Thứ trưởng Trần Việt Thanh bày tỏ.

Về những hoạt động của APO thời gian qua, Thứ trưởng Trần Việt Thanh đánh giá cao những hỗ trợ của APO đối với Việt Nam và mong muốn Ngài Mari Amano cũng như tổ chức APO sẽ tiếp tục có những ủng hộ để thúc đẩy phong trào năng suất, chất lượng tại Việt Nam.



Kiểm tra thiết bị tại phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng sản phẩm tại Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1

Tại buổi tiếp, Ngài Mari Amano đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam thời gian qua trong việc thúc đẩy phong trào năng suất chất lượng và khăng định, APO sẽ tiếp tục tăng cường tiếp cận các phương thức đổi mới, cải tiến năng suất chất lượng của các nước, phát triển các công cụ, mô hình nâng cao năng suất, ứng dụng tại các doanh nghiệp của các nước như: 5S, Kaizen,...

Cũng theo Ngài Mari Amano, APO sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu,... nhằm giúp đỡ cơ quan chức năng và doanh nghiệp Việt Nam trong việc đẩy mạnh các hoạt động năng suất, chất lượng trong thời gian tới.

Tin, ảnh: **Ngũ Hiệp**